

นโยบายการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ในขณะที่บริษัทฯ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอกเช่น การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายภาครัฐ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายในเช่น การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น โดยผู้บริหารบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหวัง ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำไร การปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรของบริษัทฯ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี เสริมสร้างความเชื่อมั่น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น จึงกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ มุ่งมั่นวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล โดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านการเงิน
- (2) บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ (Acceptable Risks)
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งกลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
- (4) ผู้อำนวยการฝ่ายของแต่ละฝ่ายทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงดูแลให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย พร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ อย่างสม่ำเสมอหรือตามความเหมาะสม
- (5) ผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหรือที่ผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย พร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการในรูปแบบและแนวทางตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่าย



หรือหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบการควบคุมภายในกำหนด และส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

- (6) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน มีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร อย่างสม่ำเสมอ หรือตามความเหมาะสม
- (7) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

นโยบายบริหารความเสี่ยงนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2560

(นายจุลจิตต์ บุญเขต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นายชวัลย์ เจียรนนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง